

KHGD/LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12_NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021)

THỨ <i>Ngày/tháng</i>	BUỔI SÁNG	BUỔI CHIỀU	TRỰC LÃNH ĐẠO
HAI 29/11	- 08h30 giao ban GVCN. - 09h00 Họp chi bộ tháng 11. - BGK chấm bài dự thi Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.	- Dạy học theo TKB mới. - Tiêm Vắc xin Covid-19 khối 12. - Chào cờ đầu tuần.	Thầy Phước
BA 30/11	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. - Tiêm Vắc xin Covid-19 khối 10, 11.	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. - Tiêm Vắc xin Covid-19 khối 10, 11. - Học thêm khối 12.	Thầy Định
TƯ 01/12	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường.	Thầy Định
NĂM 02/12	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường.	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường.	Thầy Thành
SÁU 03/12	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường.	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường	Thầy Phước
BẢY 04/12	- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. - Sinh hoạt lớp cuối tuần.		Thầy Thành
CN 05/12			Bảo vệ

*** Lưu ý một số nội dung công việc để triển khai thực hiện.**

- Dạy học theo TKB và theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- GVCN nắm bắt thông tin những học sinh ở xã Nam Ka có liên quan đến các ca F0 yêu cầu ở nhà đến trạm y tế khai báo theo quy định. Nếu không liên quan làm bản cam kết nộp Y tế học đường và đến trường học tập bình thường.
- Tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thực hiện đúng các nhiệm vụ đã phân công theo quyết định đã kiện toàn ngày 15/11/2021. **Tất cả mọi người tuyệt đối phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, không chủ quan lơ là, không phân biệt, tất cả mọi người phải thực hiện đúng theo quy định;** từ việc dân cách tự theo dõi với các cá nhân đi từ vùng đỏ, cam khi quy lại trường làm việc đến việc thực hiện 5K và các quy định khác như phải có giấy xác nhận âm tính với Covid trong vòng 72 giờ, không được ăn chung với người khác, phải giữ khoảng cách trên 2m khi giao tiếp, phải tự theo dõi và tá túc sinh hoạt tại phòng nhà trường đã bố trí riêng, không tự ý tá túc ở các phòng khác trong nhà trường. (thầy Định_PHT, P.BCĐTT PCD Covid-19 kiểm tra nhắc nhở và xử lí các trường hợp Viên chức, người lao động vi phạm; thầy Thành_PHT, P.BCĐ PCD Covid-19 chỉ đạo GVCN và kiểm tra nhắc nhở, xử lí các trường hợp học sinh đủ điều kiện tới trường học trực tiếp. Bộ phận Y tế, bảo vệ hướng dẫn, khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế với các cá nhân khi vào trường làm việc, học tập và khách đến công tác)
- Các tổ chức đoàn thể lên kế hoạch hoạt động tháng 12, hoàn thành hồ sơ đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, hoàn thành hồ sơ đánh giá xếp loại viên chức, người lao động tháng 11.
- Hoàn thành hồ sơ đánh giá hết tập sự cho giáo viên (T.Hoài, T.Dét, C.Duyên).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

LẮK, ngày 28 tháng 11 năm 2021

Hiệu Trưởng

Trần Hữu Phước